

# Xây dựng đội ngũ kế cận vững chắc

Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong thanh niên, học sinh, sinh viên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, liên tục của Đảng.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng triển khai đồng bộ từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống của Đảng, của Đoàn, của đất nước. Qua các phong trào hành động cách mạng: thanh niên tình nguyện, sáng tạo trẻ, các chương trình đồng hành với thanh niên, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã ý thức được vai trò xung kích của mình trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, sẵn sàng đảm nhận những công trình, phần việc phù hợp với năng lực, sở trường, phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Thanh niên phần đầu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" với nội dung cơ bản là nâng cao nhận thức và giác ngộ về Đảng cho ĐVTN; xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVTN; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng và chất lượng đoàn viên, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong công tác phát triển đảng viên.

Với sự nỗ lực của mỗi ĐVTN, của các cấp bộ đoàn và sự quan tâm, dìu dắt thế hệ trẻ của thế hệ đảng viên đi trước,

qua các năm đã có hàng nghìn ĐVTN ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo số liệu từ Tỉnh đoàn, mỗi năm có hơn 1.000 ĐVTN ưu tú được kết nạp Đảng.

Thực tế cho thấy, những đảng viên là thanh niên, học sinh, sinh viên luôn là những hạt nhân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ và trong phong trào đoàn - hội. Với sự nhiệt tình, ham hiểu biết, họ thật sự là những tấm gương sáng về học tập, đi đầu trong các hoạt động, phong trào, có sức lan tỏa đến đồng đội thanh niên. Nhiều đảng viên trẻ tích cực tham gia công tác xã hội ở khu dân cư, trường học... đã tạo nên môi trường rèn luyện, đào tạo cán bộ trẻ trưởng thành; hình thành được đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. Bởi vậy, đây mạnh kết nạp lực lượng thanh niên vào Đảng sẽ góp phần tăng chất lượng đội ngũ đảng viên.

Sinh năm 1993, tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội và về quê tham gia công tác đoàn, năm 2017, Nguyễn Đức Đồng, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) được kết nạp Đảng. Tháng 1/2020, tại Đại hội Chi bộ thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội, đảng viên trẻ này được tin nhiệm bầu giữ cương vị Phó Bí thư Chi bộ thôn. Nguyễn Đức Đồng tâm sự: Các phong trào đoàn, hội là một trong những môi trường giúp tôi rèn luyện, trưởng thành. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được các đồng chí tin tưởng, tin nhiệm, tôi được cống hiến nhiều hơn, học tập, làm việc có kỷ luật và chất lượng hơn. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để

đáp lại sự tin tưởng của các đồng chí.

Còn anh Trịnh Thành Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên nhà trường luôn tạo điều kiện cho các đoàn viên ưu tú. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Đoàn trường đã giới thiệu 350 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức họp xét, giới thiệu 83 ĐVTN ưu tú để nghị Đảng ủy nhà trường kết nạp Đảng. Thực tế cho thấy, ĐVTN được kết nạp Đảng đều có kết quả học tập loại khá trở lên, rèn luyện tốt, là những đoàn viên ưu tú, tích cực tham gia công tác đoàn, hội, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng cách mạng, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn và đã trải qua thử thách trong các phong trào hành động cách mạng của đoàn, hội, phát huy được vai trò nòng cốt ở các cơ sở đoàn, hội.

Phát triển đảng viên trong thanh niên có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Bởi vậy, để công tác phát triển đảng viên trong thanh niên đạt kết quả cao, ngoài nỗ lực, cố gắng của bản thân thanh niên, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn. Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua để thu hút, lôi cuốn ĐVTN tham gia nhằm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

KUÂN PHƯƠNG



Các phong trào, hoạt động của đoàn là môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

# Không niêm yết giá bán khẩu trang sẽ rút giấy phép kinh doanh

Những ngày này, người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Lợi dụng điều này, nhiều nhà thuốc, người kinh doanh đã găm hàng, tăng giá bán khiến cho khẩu trang loạn giá, chây hàng, gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 31/1, Sở Y tế đã có tờ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cung cấp khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Đến ngày 31/1, trên địa bàn thành phố Thái Bình, nhiều nhà thuốc đã hết khẩu trang bán. Ngay từ ngày 30/1, giá khẩu trang đã tăng đột biến. Nếu như ngày 30/1, giá khẩu trang từ 100.000 - 150.000 đồng/hộp (50 cái) thì sang ngày 31/1 nhiều nhà thuốc đã bán khẩu trang với giá hơn 200.000 đồng/hộp. Chị Trần Thị Thanh Loan, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết, do được nghe các thông tin về dịch bệnh nCoV, chị đã tìm đến các hiệu thuốc để mua khẩu trang y tế để phòng dịch bệnh cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, khi đến

hỏi mua khẩu trang, nhiều hiệu thuốc đều báo đã hết hàng hoặc giá quá cao không dám cấp. Phải đi 6 hiệu thuốc chị Loan mới tìm được hiệu thuốc có bán nhưng khi hỏi giá chị không khỏi ngỡ ngàng bởi giá bán đã tăng gấp nhiều lần. Chị Loan chia sẻ: Nếu như trước kia tôi mua khẩu trang y tế chỉ khoảng 50.000 đồng/hộp cho loại khẩu trang 4 lớp có 50 chiếc trong hộp thì đến chiều ngày 31/1 giá bán đã tăng lên 250.000 đồng/hộp. Điều này khiến tôi rất lo lắng. Tôi rất mong các ngành chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá bán khẩu trang y tế, nước rửa tay và dung dịch sát khuẩn giúp người dân yên tâm phòng, chống dịch.

Do giá bán khẩu trang y tế từ các hiệu thuốc tăng cao, anh Nguyễn Việt Dũng, xã Đông Tân (Đông Hưng) đã tìm kiếm khẩu trang y tế nhưng mới lướt qua anh Dũng không biết lựa chọn loại khẩu trang nào bởi có quá nhiều loại, chất lượng cũng không rõ ra sao, chưa kể mỗi người thông tin một giá. Anh Dũng chia sẻ: Thấy nhiều

người mua khẩu trang y tế nên tôi cũng tìm mua. Thế nhưng khi tìm trên mạng, mỗi người đăng bán một kiểu, các loại khẩu trang lại đa dạng. Ngoài các khẩu trang 3 lớp, 4 lớp của Việt Nam sản xuất, nhiều người còn đăng bán khẩu trang của Hàn Quốc, Nhật Bản trong khi thực chất thì không biết thực hư thế nào. Tôi nghĩ trong thời điểm này mọi người không nên vì trục lợi mà tăng giá bán.

Kế hoạch đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra của UBND tỉnh đã yêu cầu ngành Y tế và các ngành liên quan tăng cường bổ sung thuốc, vật tư y tế, chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, trong đó nhấn mạnh việc chuẩn bị khẩu trang y tế để cung ứng cho các địa phương, đơn vị, khi có yêu cầu. Ngày 31/1, Sở Y tế đã có tờ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cung cấp khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch nCoV. Theo đề nghị của Sở Y tế, trước mắt ngành Y tế cần khoảng 20.000 khẩu trang, trong đó đợt 1 cần khoảng 10.000 khẩu trang để

Lê Viết Hoàn, sinh năm 2001, thôn Vinh Trà, xã Nam Trung (Tiền Hải) là 1 trong 7 thanh niên Công giáo của xã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2020. Trước khi trở về quê nhận lệnh nhập ngũ, Hoàn đang làm công nhân tại Hà Nội. Hoàn tâm sự: Em đã tham gia đầy đủ các buổi sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe tại xã, huyện. Được sức khỏe nhập ngũ năm nay, em rất phấn khởi, bố mẹ em cũng rất vui và luôn động viên em sắp xếp công việc để về quê chấp hành lệnh gọi. Em sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lính Cụ Hồ.

Đồng chí Đặng Văn Thực, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nam Trung cho biết: Năm 2020, địa phương được huyện giao 17 chỉ tiêu công dân nhập ngũ. 100% thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng nhận lệnh và lên đường nhập ngũ. Dù là địa phương có hơn 2.000 hộ gia đình Công giáo, chiếm trên 70% dân số của xã nhưng năm nào Nam Trung cũng hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Thanh niên lương - giáo đoàn kết, hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm nay, Nam Trung có 7/17 thanh niên Công giáo nhập ngũ.

Theo đồng chí Nguyễn Công Triều, Chủ tịch UBND xã Quang Hưng (Kiến Xương): Năm 2020, qua sơ tuyển tại xã, Quang Hưng có 22 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển sức khỏe tại huyện. Đến nay, xã có 14 thanh niên được sức khỏe, vượt 4 chỉ tiêu tuyển quân. Trong số nam công dân được sức khỏe, địa phương có 3 thanh niên Công giáo. Các thanh niên đều có tư tưởng tốt. Trước khi tuyển quân, Ban CHQS huyện cử cán bộ sâu sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... đến từng gia đình, từng giáo xứ, giáo họ để thăm hỏi, gặp gỡ, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Công giáo Trần Văn Kính, sinh năm 2001, thôn Nghĩa Tây, xã Quang Hưng tâm sự: Em mơ ước được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam từ lâu. Đến nay nguyện ước đã thành hiện thực. Tết này là cái tết hạnh phúc nhất của gia đình em. Tết năm sau em sẽ ăn tết ở đơn vị. Em rất hào hứng chờ đợi ngày nhập ngũ.

Tâm sự của Hoàn, Kính cũng chính là ý nguyện của 108 thanh niên Công giáo trong toàn tỉnh lên đường nhập ngũ năm 2020. Các thanh niên Công giáo lên đường nhập ngũ đều có tư tưởng tốt, sẵn sàng nhận lệnh, đặc biệt, nhiều em còn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

# Thanh niên vùng giáo hăng hái lên đường nhập ngũ

Những ngày này, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, ở khắp các xứ đạo, thanh niên Công giáo đang nô nức đón chờ ngày được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, vững bước lên đường, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Gặp gỡ, động viên thanh niên Công giáo huyện Tiền Hải lên đường nhập ngũ năm 2020.

## Linh mục Vũ Văn Hương, Hạt trưởng Hạt Bắc Tiền Hải, Chánh xứ Bắc Trạch, xã Văn Trường (Tiền Hải)



Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi với các linh mục, chức sắc, chức việc. Thông qua các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ, các linh mục truyền giảng về quyền lợi, trách nhiệm của công dân với đất nước để các gia đình và thanh niên trong xứ, họ hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự cũng như các quy định của địa phương...

## Ông Lê Văn Huỳnh, giáo xứ Trung Đông, xã Nam Trung (Tiền Hải)



Gia đình chúng tôi rất vui khi con trai trúng tuyển và lên đường nhập ngũ năm nay. Trong những ngày này, vợ chồng tôi động viên con ăn uống điều độ, bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho ngày về đơn vị. Con em trúng tuyển NVQS không chỉ là niềm tự hào của gia đình tôi mà là niềm vui, vinh dự cho toàn giáo xứ Trung Đông.

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Trước bối cảnh khó khăn chung hiện nay đối với công tác tuyển quân, hội đồng

NVQS các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Khó khăn nhất hiện nay

là số lượng thanh niên đi làm ăn xa nhiều, đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn lớn trong khi đó quân đội đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng thanh niên nhập ngũ. Trong công tác tuyển quân ở vùng đồng bào có đạo, hội đồng NVQS các cấp đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các linh mục, chức sắc, chức việc trong giáo xứ, giáo họ cùng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên có đạo làm tròn nghĩa vụ của công dân với đất nước, nhất là vận động các thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia khám tuyển...

Hoạt động này không chỉ tiến hành trong mùa tuyển quân mà là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự được lồng ghép với việc thực hiện các phong trào, mô hình dân vận khéo trong vùng đồng bào có đạo. Qua đó, giúp bà con giáo dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời đẹp đạo", đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tuyên truyền, vận động con em tham gia NVQS, làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc.

TÁT ĐẠT



Người dân nhận khẩu trang miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng An.

tâm phòng, chống dịch. Người dân trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt đi mua khẩu trang, nước súc miệng, dung dịch sát khuẩn để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập của nCoV.

Không chỉ có sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực của ngành Y tế, Thái Bình cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước đang nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của nCoV vào địa bàn. Trong khi đó, có những người kinh doanh vẫn dựa vào bối cảnh khi nCoV

đang đe dọa sức khỏe của người dân để kiếm lời là hành động đang bị cộng đồng lên án mạnh mẽ. Theo các cơ quan chức năng, việc không niêm yết giá bán khẩu trang, các thiết bị phòng, chống dịch hoặc găm hàng, tăng giá bán có thể sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý theo pháp luật. Trong cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch nCoV với các ngành, tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng chỉ đạo giao sở y tế quản lý các hiệu thuốc, quầy

thuốc trên địa bàn nếu không niêm yết giá bán khẩu trang sẽ rút giấy phép kinh doanh. Khuyếch cáo của ngành Y tế với cộng đồng là mỗi người cần đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong phòng, chống dịch nhưng không quá lo lắng và hoang mang trước diễn biến của dịch. Bởi mọi tình trạng hoang mang đều dễ dẫn tới mất kiểm soát trong giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng, cách ly và xử lý dịch bệnh.

NHƯ HOÀNG